



แบบที่ ๕.๙

Lot นนทบุรี ๑ ชุด ๑
ลำดับที่ ๔๔

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ขายทอดตลาดหุ้น

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

คดีหมายเลขแดงที่ พ.๒๗๓/๒๕๖๑

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ปริวิเลจ ๖ เอ็ม ๕

โจทก์

ระหว่าง

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

จำเลย

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดหุ้นของจำเลย ในคดีนี้รวม ๔ นัด

นัดที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

นัดที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นัดที่ ๓ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

นัดที่ ๔ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

นัดที่ ๑-๔ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๔๖ ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา หากในการขายแต่ละนัดไม่มีการขายหรือขายไม่ได้ หรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จะทำการขายนัดต่อไปตามกำหนดนัดดังกล่าว

ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องไปดูแลการขายทอดตลาดตามกำหนดนัดทุกครั้ง และมีสิทธิเข้าสู่ราคา หรือหาบุคคลอื่นเข้าสู่ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ต้องการ หากไม่ไปดูแลการขายถือว่าไม่ตั้งใจในการเข้าสู่ราคา ทั้งถือว่าบุคคลนั้นทราบกำหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้วด้วย

กรณีทรัพย์สินที่ยึดมิได้นำไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ของกรมบังคับคดีในวันขายทอดตลาด เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีหน้าที่ต้องขนย้ายทรัพย์สินที่จะขายไปส่งมอบให้เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการขาย ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศขาย หากไม่นำทรัพย์สินมาส่งมอบหรือไม่นำมาเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการขาย แล้วแต่กรณี จะถือว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานบังคับคดี จะรายงานศาลขอให้มีการสั่งถอนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

หุ้นที่จะขาย

หุ้นประเภทหุ้นสามัญ ของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งแต่หมายเลขหุ้น ๑๐๐๑ ถึงหมายเลขหุ้น ๑๒๓๗๑๕ มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ๐๑๒๕๕๕๕๐๐๔๔๕๑ มีชื่อ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำเลย เป็นผู้ถือหุ้น

หุ้นที่จะขาย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายโดยไม่มีภาระผูกพัน

ราคาเริ่มต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย ในการขายทอดตลาดที่ใช้บังคับอยู่ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดราคาเริ่มต้นสำหรับการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงสภาพทรัพย์สินในปัจจุบัน ราคาซื้อขายในท้องตลาด รวมถึงความเหมาะสมประการอื่นประกอบด้วย ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษจะมีการปิดเศษตามประกาศดังกล่าว

ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำนวน ๑,๒๒๗,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน กรมบังคับคดี จำนวน ไม่มี บาท

ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สิน จำนวน ไม่มี บาท

เงื่อนไขการเข้าเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เว้นแต่ผู้เข้าเสนอราคานั้นเป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทน หรือคู่สมรสที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว

การวางหลักประกันให้วางเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค ส่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับเงิน หรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture)

ผู้ที่ซื้อไม่ได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการขายในวันนั้น

ในกรณีผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาเคยเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือในคดีนี้ จะต้องวางหลักประกันพิเศษต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าเสนอราคาเป็นจำนวนห้าเท่าของจำนวนหลักประกัน ข้างต้น

ข้อสัญญา

ผู้ซื้อได้ต้องชำระราคาทันทีที่ซื้อทรัพย์สินได้ โดยให้ถือว่าหลักประกันการเข้าเสนอราคา (หากมี) เป็นส่วนหนึ่ง ของการชำระราคา

การวางเงินมัดจำและชำระเงินส่วนที่เหลือต้องวางชำระเป็นเงินสด ถ้าเป็นเช็คต้องเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือเช็ค ของส่วนราชการ องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบุ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับเงิน

คำเตือนผู้ซื้อ

ก่อนเข้าเสนอราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึง สภาพทรัพย์สินนั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าเสนอราคา ต้องส่งใบมอบอำนาจต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าเสนอราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าเสนอราคาในนามตนเองซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังไม่ได้ และหากผู้เข้าเสนอราคาเป็นนิติบุคคล ให้ส่งหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือมอบอำนาจของกรรมการ หรือผู้จัดการ ของนิติบุคคลผู้มีอำนาจ ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าเสนอราคาด้วย

ทรัพย์สินที่ต้องมีการรื้อถอน ให้ผู้ซื้อได้รื้อถอนและขนย้ายไปหรือติดต่อกับเจ้าของสถานที่เอง

ขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๔๖ ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. (๐๒)๕๒๖๗๙๙๙, ๕๒๖๙๐๐๐ โทรสาร (๐๒) ๕๒๖๙๙๕๐
ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.led.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

นายทร ชาวพิจิตร
เจ้าพนักงานบังคับคดี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

โปรดติดต่อ นายสุวิทย์ หมัดอะดัม
หน้าบัญชี ๖๒๑๐๐๐๘๕๐๓
พณิชยญา พิมพ์/ทาน
๐๒๗/NO ๖๕